

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện tiêu chí số 9 (Chỉ đạo xây dựng huyện nông thôn mới) và rà soát, thẩm tra lại tiêu chí số 18 (18.1; 18.2; 18.3; 18.4) đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Triệu Sơn

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1415/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2017 - 2020;

Trên cơ sở kết quả đạt được của 32 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và các quy định tại tiêu chí số 09 về chỉ đạo xây dựng xây dựng huyện nông thôn mới và tiêu chí số 18 đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới. UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả đạt được theo các nội dung sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội

Triệu Sơn là huyện đồng bằng - bán sơn địa nằm ở phía Tây - Nam của châu thổ sông Mã - sông Chu tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm Thành phố Thanh Hóa 20 km về phía Tây (theo Quốc lộ 47), tiếp giáp giữa các huyện đồng bằng với các huyện miền núi của tỉnh.

- Phía Bắc giáp huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa;
- Phía Nam giáp huyện Như Thanh, Nông Cống;
- Phía Đông giáp huyện Đông Sơn;
- Phía Tây giáp huyện Thường Xuân và Thọ Xuân.

Địa hình của huyện thấp dần về phía Bắc, nghiêng từ Tây Bắc xuống Đông Nam; huyện có núi Nưa với đỉnh cao nhất 538m so với mặt nước biển, nơi đây có khoáng sản quý hiếm đó là quặng Cromit- quặng của kim loại crom giúp cho việc luyện ra thép rắn ít rỉ để chế tạo các thiết bị máy móc cao cấp, ở trong nước, đây là nơi duy nhất có mỏ kim loại quý hiếm này mà ở vùng cổ Định (nay thuộc thị trấn Nưa) chính là một trung tâm khai thác từ thời pháp thuộc cho đến nay; có 02 con sông nội địa đi qua, đó là sông Hoàng và sông Nhôm (hai nhánh của sông Yên) với chiều dài 74,05km.

Tổng diện tích đất tự nhiên 29.004 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 13.683,53 ha, đất lâm nghiệp 4.881 ha, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác 718,82 ha. Dân số 204.379 người, gồm ba dân tộc chủ yếu sinh sống, dân tộc Kinh 196.563 người, chiếm 96,18%, dân tộc Mường 4.365 người, chiếm 2,14%, dân tộc Thái 3.236 người, chiếm 1,58% và dân tộc khác là 215 người, chiếm 0,14% (là huyện có dân số lớn thứ tư toàn tỉnh). Đảng bộ huyện có 60 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 12.343 đảng viên.

Năm 2010 khi triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện có 36 đơn vị hành chính (35 xã và 1 thị trấn), trong đó có 4 xã miền núi, từ tháng 12/2019 đến nay huyện còn 34 đơn vị hành chính (32 xã và 2 thị trấn) do có 2 xã (Minh Dân và Minh Châu) sáp nhập vào thị trấn Triệu Sơn và xã Tân Ninh thành lập thị trấn (thị trấn Nưa), là một trong ba huyện có số đơn vị hành chính lớn nhất tỉnh (huyện Hoàng Hóa có 37 đơn vị, Thành phố Thanh Hóa có 34 đơn vị và huyện Triệu Sơn có 34 đơn vị).

Huyện có hệ thống giao thông thuận lợi và đồng bộ: Đường huyện quản lý bao gồm 08 tuyến với tổng chiều dài 62,5km, đã được nhựa hóa, bê tông hóa 100%, phù hợp với quy hoạch được duyệt. Ngoài ra còn có các tuyến đường quan trọng chạy qua địa bàn huyện như: Tuyến cao tốc Bắc- Nam với chiều dài 4,13km, 02 tuyến quốc lộ với chiều dài khoảng 36km (QL 47 và QL 47C), 06 tuyến tỉnh lộ với chiều dài khoảng 82km (TL 514, TL 514B, TL515C, TL 517, TL 519, TL 520) và tuyến đường từ trung tâm Thành phố Thanh Hóa đi Cảng hàng không Thọ Xuân với chiều dài khoảng 26,5km. Các tuyến đường đảm bảo ô tô đi lại thuận lợi quanh năm và kết nối với trung tâm hành chính các xã trên địa bàn.

Triệu Sơn là vùng đất "địa linh nhân kiệt", giai đoạn văn hóa Đông Sơn, Triệu Sơn đã là một vùng đất trù mật được khai phá bởi lớp cư dân Việt cổ trên một diện tích rộng. Núi Nưa (nay thuộc thị trấn Nưa) thời nghìn năm Bắc thuộc là địa điểm căn cứ cuộc khởi nghĩa Bà Triệu chống lại nhà Đông Ngô năm 248. Qua các triều đại phong kiến, huyện có 03 người đỗ tiến sĩ được ghi danh bia ở Quốc Tử Giám như: Ông Lê Bật Tứ ở thị trấn Nưa; hai cha con ông Nguyễn Hiệu, ông Nguyễn Hoàn (con ông Nguyễn Hiệu) ở xã Nông Trường; là vùng quê giàu truyền thống văn hóa và cách mạng với 04 di tích lịch sử được xếp hạng cấp quốc gia (Đền Nưa – Am Tiên, đền thờ Lê Bật Tứ tại Thị trấn Nưa, di tích lịch sử Lê Thị Hiến tại xã Thọ Phú, nhà thờ Nguyễn Hiệu tại xã Nông Trường) và 26 di tích cấp tỉnh. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, huyện có 07 tập thể và 06 cá nhân được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, tiêu biểu như: Anh hùng Tô Vĩnh Diện, Anh hùng Bùi Văn Bọn, Anh hùng Trần Thanh Hải,... Trong công cuộc đổi mới, Triệu Sơn cùng cả nước khắc phục khó khăn đã và đang từng bước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh. Huyện được Nhà nước tặng thưởng Huân chương độc lập hạng ba năm 2015 và được Chính phủ tặng cờ thi đua vào năm 2020.

Khi triển khai Chương trình xây dựng NTM xuất phát điểm của huyện

thấp, năm 2010 giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản còn chiếm tỷ trọng tới 33,2%, công nghiệp- xây dựng mới đạt 36,3% và các ngành dịch vụ là 30,5% trong cơ cấu giá trị sản xuất của huyện; thu nhập bình quân đầu người mới đạt ở mức 13,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo cao (chiếm 24,7%), số tiêu chí nông thôn mới bình quân toàn huyện chỉ đạt 5,3 tiêu chí/xã, văn hóa, xã hội chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Sau 12 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, với sự hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh, sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của toàn thể Đảng bộ, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong huyện đã xây dựng huyện Triệu Sơn có diện mạo khang trang, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Đến nay, huyện đã có 32/32 xã đạt chuẩn NTM (xã Minh Dân là một trong 3 xã đi đầu tiên xây dựng nông thôn mới của tỉnh và đạt chuẩn NTM năm 2012, nay đã sáp nhập vào thị trấn Triệu Sơn), huyện đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới; hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở khám chữa bệnh đã đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch nhanh theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ngày càng giảm; tỷ trọng ngành công nghiệp- xây dựng và dịch vụ ngày càng tăng; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện năm 2021 ước đạt 47,7 triệu đồng/người, gấp 3,61 lần năm 2010, khu vực nông thôn có mức thu nhập đạt 47,21 triệu đồng/người/năm (cao hơn so với mức bình quân chung của tỉnh). Tỷ lệ hộ nghèo từ 24,7% năm 2010 giảm xuống còn 0,89% năm 2020, số tiêu chí NTM bình quân toàn huyện tăng 13,7 tiêu chí/xã so với khi triển khai thực hiện Chương trình; giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2021 ước đạt 135 triệu đồng; nhiều mô hình sản xuất mới, hiệu quả cao trong nông nghiệp ngày càng phát triển như: Trồng hoa, cây cảnh, trồng dưa trong nhà màng áp dụng công nghệ cao, sản xuất rau an toàn, sản xuất lúa gạo VietGAP theo chuỗi liên kết, sản xuất chè sạch VietGAP đạt chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh...

2. Thuận lợi

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là chủ trương đúng đắn, thể hiện sự quan tâm và chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn nên ngay từ khi Trung ương Đảng Khóa X ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW, hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện rất đồng lòng và có quyết tâm cao để phấn đấu xây dựng huyện trở thành huyện NTM.

Trong thời gian vừa qua, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, hướng dẫn kịp thời để thúc đẩy phong trào, tạo điều kiện để huyện thu hút và huy động nguồn lực tập trung phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM.

Nhân dân trong huyện cần cù chịu khó, năng động sáng tạo, có kiến thức hăng say lao động, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền là nguồn lực quyết định sự thành công trong xây dựng NTM.

Huyện có vị trí địa lý, mạng lưới giao thông rất thuận lợi để thu hút đầu tư

phát triển công nghiệp; là vùng trọng điểm lúa của tỉnh, đất đai màu mỡ thuận lợi cho sản xuất trồng trọt, có vùng đồi bán sơn địa để phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, có di tích quốc gia và nhiều di tích lịch sử văn hóa để phát triển du lịch... là tiềm năng lớn để phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Hệ thống kết cấu cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi, điện, trường học, hệ thống cơ sở y tế, các thiết chế văn hóa đã được đầu tư xây dựng từ nhiều năm gần đây tạo nền tảng cho xây dựng NTM.

3. Khó khăn

Bước vào xây dựng NTM khi nền kinh tế chủ yếu là thuần nông, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ; cơ sở hạ tầng còn yếu kém; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ chưa phát triển, thu nhập của người dân còn thấp.

Là huyện có số xã xây dựng NTM nhiều trên địa bàn tỉnh, có 4 xã miền núi nghèo thuộc vùng khó khăn, số tiêu chí NTM chỉ đạt 3 tiêu chí/xã và có khoảng cách lớn so với các xã còn lại trong huyện.

Một số cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể ở cấp xã năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế; đội ngũ cán bộ không đồng đều, trình độ chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, cá biệt còn có một bộ phận cán bộ và người dân chưa hiểu hết được mục đích, ý nghĩa và mục đích của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nên có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. Thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010- 2015, Ban Thường vụ Huyện Ủy Triệu Sơn đã ban hành Quyết định số 179-QĐ/HU ngày 10/11/2011 về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn mới huyện Triệu Sơn: Gồm 28 đồng chí do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban, Phó bí thư Huyện ủy làm Phó ban, thành viên là Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, phòng chuyên môn của huyện. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên từng tiêu chí và phụ trách từng xã. Để đáp ứng yêu cầu trong công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy Triệu Sơn đã tiến hành kiện toàn, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo quy định¹. Đến nay, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện có 36 thành viên do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban; thành lập 4 tiểu ban chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ban chấp hành Đảng bộ các xã đã ban hành Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới và quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã.

¹ Các Quyết định số 443-QĐ/HU ngày 29/8/2013, Quyết định số 175-QĐ/HU ngày 28/8/2015; Quyết định số 2609-QĐ/HU ngày 06/5/2017; Quyết định số 4738-QĐ/HU ngày 04/3/2019; Quyết định số 5912-QĐ/HU ngày 11/3/2019; Quyết định số 197-QĐ/HU ngày 09/10/2020 và Quyết định số 594-QĐ/HU ngày 11/8/2021.

D đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, đồng chí Phó Bí thư làm Phó ban. Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo phụ trách chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới. UBND các xã đã ban hành quyết định thành lập Ban quản lý thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã, do đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, đồng chí Phó chủ tịch UBND xã làm phó ban, các thành viên là các công chức chuyên môn ở xã và Trưởng các thôn. Ban quản lý các xã quyết định thành lập Tổ giúp việc ban chỉ đạo xã. Chủ tịch UBND các xã quyết định công nhận Ban phát triển các thôn.

Công tác giao ban, đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện duy trì chế độ giao ban định kỳ hàng quý, sơ kết 6 tháng, tổng kết hằng năm và 5 năm để đánh giá tình hình thực hiện xây dựng NTM, chỉ rõ những tồn tại hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, xác định nguyên nhân, đề ra các giải pháp để chỉ đạo thực hiện trong năm tiếp theo. Sau mỗi hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết, Ban Chỉ đạo đều có thông báo kết luận để tập trung chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao hơn.

Đối với các xã có khó khăn, đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp kiểm tra và làm việc tại xã để giúp các xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phong trào. Các phòng, ngành chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã ban hành các văn bản hướng dẫn các xã thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí do phòng, ngành phụ trách. Các xã đã ban hành nghị quyết, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Ban Chỉ đạo huyện đã thành lập Tiểu ban hoàn thiện hồ sơ huyện đạt chuẩn NTM trình Tỉnh thẩm tra, Trung ương thẩm định huyện đạt chuẩn NTM năm 2021 theo quy định.

Để xác định được lộ trình xây dựng NTM một cách khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành phụ trách tiêu chí hướng dẫn và phối hợp với các địa phương rà soát chi tiết mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí NTM của 32/32 xã, chỉ ra những nội dung công việc cần phải hoàn thiện, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện, phương án huy động nguồn lực hợp lý, hiệu quả. Các xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, xây dựng Đề án, Kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại địa phương.

Nhằm phát hiện, uốn nắn những yếu kém tại cơ sở và có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện, Thường trực Ban Chỉ đạo huyện đã tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tại các xã về thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM. Qua công tác kiểm tra đã phát hiện và tham mưu cho Huyện ủy, UBND, Thường trực Ban Chỉ đạo huyện lãnh đạo, xử lý kịp thời những yếu kém, khuyết điểm trong tổ chức xây dựng NTM, quản lý sử dụng vốn hỗ trợ, nợ đầu tư xây dựng cơ bản của các xã, điều chỉnh thời gian về đích đối với những đơn vị chưa thực sự đủ điều kiện vững mạnh toàn diện. Chấn chỉnh tư duy nóng vội, huy động

nguồn lực quá sức dân và ngân sách xã hay tư tưởng trì trệ trông chờ, ỷ lại, chưa quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời nhân rộng, cổ vũ những cách làm hay, sáng tạo của các xã trong toàn huyện, mỗi năm thực hiện kiểm tra và giám sát thường xuyên tại 10 đến 12 xã. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện tích cực tham gia thực hiện hiệu quả công tác giám sát các nội dung xây dựng NTM trên địa bàn.

Thực hiện Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối giúp Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới các cấp. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 4017/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới huyện Triệu Sơn giai đoạn 2015- 2020. Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm Chánh Văn phòng, đồng chí Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Chánh Văn phòng; Qua các lần kiện toàn, bổ sung², đến nay Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện có 10 thành viên. Văn phòng điều phối nông thôn mới có quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên theo quy định.

Sau 6 năm đi vào hoạt động, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện đã làm tốt vai trò chỉ đạo điều hành Văn phòng Điều phối nông thôn mới các xã; là cầu nối giữa Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh với các xã, thị trấn; là trợ thủ đắc lực của Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo huyện, điển hình là hướng dẫn tốt cho các địa phương trong tổ chức thực hiện từng nội dung công việc nhất là trong hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình điểm, nhân rộng nhiều cách làm sáng tạo trong công tác môi trường, sản xuất, an ninh trật tự ..., trong thực hiện hồ sơ thủ tục công nhận nông thôn mới, nhưng đồng thời cũng không ngừng chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo đạt các mục tiêu đã đề ra.

Tính đến nay, trên địa bàn huyện đã hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng huyện nông thôn mới, có 32/32 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 01 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 01 xã đạt nông thôn mới nâng cao.

2. Ban hành các văn bản chỉ đạo

Để lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, Huyện ủy Triệu Sơn đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề gắn với nội dung xây dựng NTM đồng thời tổ chức hội nghị triển khai các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện đến các địa phương. UBND huyện xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch, thành lập các tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn các xã xây dựng kế hoạch xã đạt chuẩn NTM cho từng giai đoạn và từng năm, trong đó để xác định được lộ trình xây dựng và từng xã NTM một cách khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành phụ trách tiêu chí hướng dẫn và phối hợp với các địa phương rà soát chi tiết mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí NTM, chỉ ra những nội dung công việc

² Quyết định số 7434/QĐ-UBND ngày 23/9/2020; Quyết định số 8636/QĐ-UBND ngày 10/11/2020

cần phải hoàn thiện, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện, phương án huy động nguồn lực một cách hợp lý, hiệu quả đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch

(*Có Biểu số 01 gửi kèm theo*).

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về thành phần hồ sơ

Huyện Triệu Sơn đã hoàn chỉnh hồ sơ theo tiêu chí số 9 về chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và rà soát, thẩm tra lại tiêu chí 18 đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện.

2. Kết quả thực hiện các tiêu chí như sau:

2.1. Tiêu chí số 9 về Chỉ đạo xây dựng NTM

BCĐ xây dựng NTM huyện được thành lập tại Quyết định số 179/QĐ-HU ngày 10/11/2011 do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm trưởng BCĐ và được Ban Thường vụ Huyện ủy kiện toàn gần nhất tại Quyết định số 197-QĐ/HU ngày 09/10/2020 do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm trưởng ban; BCĐ hoạt động đảm bảo theo đúng quy định.

BCĐ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh, hướng dẫn các xã thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ thúc đẩy xây dựng NTM; chỉ đạo duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM tại các xã; chỉ đạo thực hiện các tiêu chí huyện NTM trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản; kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc huy động đóng góp tiền của, công sức của nhân dân tham gia xây dựng NTM, tránh tình trạng huy động quá sức dân.

Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện được thành lập tại Quyết định số: 4017/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 do đồng chí Phó Chủ tịch UBND làm Chánh Văn phòng và được kiện toàn gần nhất tại Quyết định số 8636/QĐ-UBND ngày 10/11/2020, hoạt động theo quy chế ban hành. Văn phòng NTM hoạt động đảm bảo theo quy chế. Chánh văn phòng Điều phối NTM phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo qui định.

Tự đánh giá: Đạt.

2.2. Tiêu chí số 18 “Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật”

2.2.1. Tiêu chí 18.1: Cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn

Huyện Triệu Sơn có 34 xã, thị trấn (trong đó 02 thị trấn và 32 xã), có 02 thị trấn được xếp loại I, 15 xã loại II và 17 xã loại III. Tổng số cán bộ, công chức hiện có trên địa bàn huyện là 651. Tổng số cán bộ, công chức định biên theo quy định là 650, dôi dư 01 (*Có Biểu số 02 gửi kèm theo*).

Tổng số cán bộ công chức của 32 xã xây dựng nông thôn mới trong huyện là 608 người. Việc bố trí cán bộ, công chức đảm bảo theo quy định, trong đó cán bộ là 310 người, công chức là 298 người.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 10 người, chiếm tỷ lệ 1,6%; Đại học 535 người, chiếm tỷ lệ 88%; Cao đẳng 10 người (có 02 người là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, 04 người là Chỉ huy trưởng BCH quân sự và 04 người là chức danh khác) chiếm tỷ lệ 1,6%; Trung cấp 36 người (trong đó: 06 người là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, 09 người là Chỉ huy trưởng BCH quân sự và 21 người là các chức danh khác) chiếm tỷ lệ 5,9%; Có 17 đồng chí làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh có quyết định sỹ quan chiếm 2,8%.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, cử nhân có 08 người, chiếm tỷ lệ 1,32 %; Trung cấp 494 người, chiếm tỷ lệ 81,3%; Sơ cấp và chưa qua đào tạo 106 người, chiếm tỷ lệ 17,4 %.

(Có Biểu số 03 gửi kèm theo).

2.2.2. Tiêu chí 18.2: Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị theo quy định

32/32 xã có đầy đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định, bao gồm: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được thành lập theo quy định của cấp có thẩm quyền.

2.2.3. Tiêu chí 18.3: Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”

Các xã có Đảng bộ được cấp ủy, chính quyền huyện đánh giá đạt “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên *(Có Biểu số 04 gửi kèm theo).*

2.2.4. Tiêu chí số 18.4: Tổ chức chính trị - xã hội các xã đạt từ loại khá trở lên

100% tổ chức chính trị xã hội của các xã đạt loại khá trở lên khi đáp ứng các yêu cầu và được tổ chức chính trị xã hội cấp trên đánh giá, công nhận đạt danh hiệu.

Một số tồn tại, hạn chế: Đến nay, số lượng cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn tại 32 xã xây dựng nông thôn mới trong huyện là 25 người. Trong đó, số người đang đi đào tạo là 11 cán bộ, công chức tại các xã: Hợp Lý, Thọ Bình, Thọ Tiến, Hợp Thắng, Thọ Thế, Thọ Sơn, Vân Sơn; còn 14 cán bộ, công chức tuổi đã cao không đi đào tạo được sẽ về hưu đúng tuổi theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020; về hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Tự đánh giá: Đạt

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ

1. Tiêu chí số 9 về chỉ đạo điều hành NTM

Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM quán triệt và thực hiện hiện Kết

luyện số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã đến thôn. Phân công cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo, định kỳ hàng quý Ban Chỉ đạo các cấp tiến hành giao ban đánh giá hoạt động, kết quả lãnh chỉ đạo; xây dựng lộ trình cụ thể để củng cố NTM, xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Thường xuyên kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ban Chỉ đạo, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM.

Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, phát hiện các mô hình làm tốt, cách làm mới có hiệu quả, phổ biến, nhân ra diện rộng. Có khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời phê bình, uốn nắn các tập thể, cá nhân nhất là người đứng đầu có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thiếu tích cực trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM.

2. Tiêu chí số 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật)

Tiếp tục đẩy mạnh việc “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ nhằm phát huy tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống.

Không ngừng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vì dân, sát dân. Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện.

Thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức xã. Tiếp tục củng cố trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có đủ năng lực, trình độ trong thực thi công vụ góp phần vào sự phát triển chung của huyện.

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo Sở Nội vụ./.

Nơi nhận:

- Văn phòng DP NTM tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ (b/c);
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện (b/c);
- Văn phòng DP NTM huyện;
- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính